

CHỈ THỊ

V/v thực hiện Nghị quyết số 49/CP của Chính phủ về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90

Công nghệ thông tin là “tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại... nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội”, là một động lực thúc đẩy sản xuất, là lĩnh vực công nghệ mũi nhọn có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Chính phủ đã ra Nghị quyết 49/CP ngày 4/8/1993 về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta và những việc cụ thể cần tiến hành trong những năm 90.

Nghị quyết này đã nhấn mạnh “thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về kinh tế, thương mại của cả nước ta, là nơi mà công nghệ thông tin được ứng dụng và phát triển mạnh mẽ nhất, nơi đầu mối giao lưu quốc tế năng động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; đó cũng là nơi có tiềm năng và nhu cầu to lớn trong việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin...”.

Trong những năm qua, công nghệ thông tin đã có những bước phát triển khá nhanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đó còn là quá trình phát triển tự phát, chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như chưa làm cho bản thân công nghệ thông tin có được tầm vóc của một nền kinh tế kỹ thuật. Các áp dụng công nghệ thông tin còn manh mún, rời rạc, thiếu hệ thống.

Để thực hiện tốt Nghị quyết của Chính phủ, để công nghệ thông tin có đủ khả năng đáp ứng các nhu cầu thông tin phục vụ các mặt quản lý kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất, phục vụ tốt công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh (có văn bản quyết định riêng) sau đây gọi tắt là Ban Công nghệ thông tin. Ban Công nghệ thông tin là cơ quan giúp việc Ủy ban nhân dân thành phố triển khai các kế hoạch phát triển công nghệ thông tin phục vụ công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, xây dựng và phát triển thành phố, thực hiện Nghị quyết số 49/CP của Chính phủ về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta. Ban Công nghệ

thông tin có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch về phát triển công nghệ thông tin tại thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đó.

2/ Các sở, ban, ngành có trách nhiệm nghiên cứu Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình quốc gia về phát triển công nghệ thông tin và kế hoạch tổng thể phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh tới năm 2000 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt để xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch tổng thể này trong các lĩnh vực thuộc phạm vi của mình.

3/ Ban Công nghệ thông tin có nhiệm vụ hướng dẫn các sở và ban, ngành, quận, huyện trong việc xây dựng các kế hoạch triển khai và phát triển công nghệ thông tin, phối hợp tổ chức thực hiện các kế hoạch đã được chuẩn y.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH**

Trương Tấn Sang